

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 1

Nếu ở miền Bắc ngày tết có hoa đào thì ở miền Nam ngày tết sẽ có hoa mai. Hoa mai cũng là loài hoa mang lại cho em nhiều cảm xúc tuyệt vời nhất.

Mấy năm trước, ông nội em được tặng một chậu mai cảnh rất đẹp cho nên em có dịp ngắm kĩ cây mai. Ông em bảo hoa mai là loài hoa thích hợp với khí hậu trong miền Nam. Tuy nhiên, bây giờ ở miền Bắc, vào ngày tết mọi người cũng thấy những chậu mai cảnh được trưng bày nhiều hơn. Cây mai được uốn theo thể quân tử hay còn gọi là thể thẳng biểu thị cho phẩm chất tốt đẹp của con người cũng như sự ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Cây mai cao chừng 40 xentimet nhưng gốc cây lại to bằng bắp tay của bố. Gốc mai màu nâu một phần gốc có bám một lớp rêu xanh nhẹ. Trên đầu ngọn tán mai được uốn gọn gàng. Mùa xuân cây bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Những lá lộc non lúc đầu có màu đỏ đỏ. Càng lớn lá mai càng sắc nhọn và chuyển thành màu xanh đậm. Vào dịp Tết cây mai sẽ ra hoa. Hoa mai có màu vàng tinh khôi, mỗi cánh hoa mỏng manh khẽ rung động trong gió. Mỗi cánh hoa đều có rất nhiều nhụy, nhụy có màu vàng đậm hơn cánh hoa làm cho bông hoa mai thêm nổi bật. Ôi! Trông cây hoa mai có vẻ đẹp vừa giản dị lạ vừa thanh cao. Ông bảo cây mai này rất quý và cần chăm sóc cây thật cẩn thận. Em cũng sẽ cố gắng học hỏi từ ông để chăm sóc cho cây mai thật tốt, năm sau hi vọng cây mai sẽ nở nhiều bông đẹp hơn.

Hoa mai là loài hoa biểu tượng cho ngày Tết ở miền Nam. Có thêm chậu mai trong nhà vị tết như đậm đà hơn. Hoa mai còn được vinh danh trong bốn loài cây quý tượng trưng cho bốn mùa xuân- hạ- thu- đông. Hoa mai được nằm trong bốn loài cây quý tượng trưng cho bốn phẩm chất của người quân tử: “Tùng, cúc, trúc, mai”. Hoa mai còn tượng trưng cho mùa xuân ấm áp, nhiều năng lượng và sức sống.

Hình ảnh cây mai khiến em cảm thấy dễ chịu, ấm áp lạ thường. Có lẽ em sẽ không thể nào quên nét đẹp dịu dàng, thanh cao của cây mai nhà em.



Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 2

Ở thị xã Tân An nhỏ bé quê em, rất nhiều người biết đến cây mai lão của ông giáo Hào. Chủ nhân trở nên nổi tiếng một phần là nhờ vẻ đẹp đặc biệt của cây mai đó.

Ông giáo Hào kể rằng gốc mai này đã hơn năm chục tuổi. Ngày trước, cụ thân sinh dạy học ở dưới Tiền Giang, một buổi đi thăm chợ hoa ngày Tết, thấy cây mai đẹp nên đã mua về, trồng trước sân.

Sau nửa thế kỉ, cây mai đã trở thành cô thụ, cành lá sum suê, tỏa rộng, che gần hết chiều ngang của một gian nhà. Dấu vết thời gian in đậm trên thân cây màu nâu, loang lổ vết rêu xanh. Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng rằm tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch) là cha con ông giáo lại bắc thang để tuốt lá cho cây và hai người phải làm từ sáng sớm đến chiều tối mới xong.

Vốn là người giàu kinh nghiệm, ông giáo tự tay bón phân, tưới nước để cây mai ra hoa theo ý muốn. Cách Tết độ vài ngày, hoa mai bắt đầu nở lác đác. Bông hoa lớn với nhiều tầng cánh mỏng màu vàng tươi, rung rinh trong gió nhẹ. Những chùm nụ màu xanh bóng chỉ chít khắp cành.

Mấy ngày Tết cũng là lúc hoa mai nở rộ, hương thơm thoang thoảng bay xa. Một màu vàng rực bao phủ khắp cây, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, khiến ai đi qua cũng phải dừng chân chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi.

Chưa bao giờ ông giáo Hào chặt một cành mai vì ông rất quý cây mai và coi nó như một người bạn thân thiết, gắn bó với ông suốt cả cuộc đời. Ông giáo thường nói với hàng xóm rằng cây mai lão này là thứ tài sản vô giá của gia đình ông.

Hoa mai là loài hoa đẹp, mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp Tết đến, xuân về. Nhìn hoa mai, lòng người náo nức niềm vui, niềm tin vào một năm mới với bao điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Cùng với hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam góp phần tô điểm cho sắc xuân tuyệt vời của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 3

Mỗi khi mùa xuân về, trăm hoa lại thi nhau khoe sắc thắm. Nếu như mùa xuân phương Bắc không thể thiếu hoa đào với sắc hồng tươi thắm, e ấp như nụ cười thiếu nữ, những cây quất xum xuê sai trĩu quả tượng trưng cho may mắn và sự bội thu thì hoa mai là đại diện tiêu biểu cho mùa xuân phương Nam với khí hậu ôn hòa, ấm áp. Sắc vàng của hoa như ánh mặt trời rực rỡ đã là một nét đặc trưng mỗi khi Tết đến xuân về trên mảnh đất phương Nam.

Mai thường được tuốt lá giữa tháng 12 âm lịch để hoa nở vào đúng dịp Tết. Những chiếc lá già hi sinh để những chiếc lá non mang màu xanh mơn mớn mạnh mẽ vươn lên tô thêm vẻ đẹp cho đời. Khi đã đủ độ, hoa mai bỗng bung xòe đầy bất ngờ và rực rỡ. Hoa mai cũng có 5 cánh như hoa đào, cánh hoa mỏng như cánh bướm và có màu vàng tươi mới. Nhụy hoa dài và cũng có màu vàng, thường thu hút ong bướm đến hút mật. Lá hoa dài nhọn màu xanh, hơi giống lá chè. Đài hoa màu ngọc bích nâng đỡ lấy bông hoa. Nụ hoa be bé xinh xinh chen vào giữa những bông hoa vàng tươi, chỉ đợi thời điểm thích hợp là bùng nổ. Hoa mai mang vẻ đẹp cao quý, trang nhã. Màu vàng của hoa làm cho bức tranh xuân càng thêm rực rỡ và ấm áp. Mỗi khi nhìn thấy sắc hoa lung linh ngập

trần khắp các con phố, người ta biết rằng một mùa xuân nữa lại về, một năm mới nữa lại đến, lòng người chợt thấy bồi hồi, náo nức, lâng lâng. Sắc mai vàng cùng với những cánh én chao nghiêng trên bầu trời cao rộng đang gọi mùa xuân về thắm đằm trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Hoa mai làm đậm đà hơn hương vị ngày Tết trong mỗi gia đình, là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý. Người ta chơi hoa mai vào dịp Tết với hi vọng có một năm mới an khang, thịnh vượng. Người ta còn quan niệm nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì năm sau càng may mắn, sung túc. Cây mai cũng được trang trí thêm bằng những câu đối đỏ, những tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc hạnh phúc nên càng thêm ý nghĩa.

Nắng xuân hồng ấm áp len lỏi khắp muôn nơi, chiếu rọi lên từng cành cây, kẽ lá, hoa mai vàng lại càng thu hút hơn, nổi bật cả một góc. Hoa mai kiêu hãnh khoe mình trong nắng đang làm đẹp cho mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và đánh thức mùa xuân trong lòng mỗi người.

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 4

Trước sân nhà em, ông em có nhiều cây hoa kiểng. Nhưng em thích nhất là chậu hoa mai.

Cây mai này, trồng đã lâu rồi. Dáng vẻ thanh nhã. Thân cây to bằng cổ tay em, cao độ một thước rưỡi. Thân cây màu nâu sậm, sần sùi, mụn to, mụn nhỏ. Cành cong queo, gầy guộc mọc tua tủa ra và mang nhiều lá, mỗi lá to bằng hai ngón tay của em, hình bầu dục. Màu xanh đậm viền những răng cưa nhỏ.

Lá non màu xanh phơn phớt hồng. Rằm tháng chạp âm lịch em tiếp ông lật lá. Ít lâu sau, trên những cành mọc ra những chùm lá non nõn nà và những chùm hoa búp màu xanh rồi dần dần nở ra những chùm hoa vàng rực, có năm cánh vàng mềm mại khum khum che chở cho những nhụy hoa điểm một chút màu tím.

Dịp này những ong, bướm hút mật hoa mỗi lần gió thoảng qua làm cho vài cánh hoa rơi chập chờn như bướm lượn. Ngày Tết, mẹ em cắt vài cành mai đẹp nhất để cắm vào lọ hoa trên bàn thờ và nơi phòng khách. Trông đẹp làm sao! Sau Tết, ông em và em vun gốc, bón phân, tưới nước và tỉa những cành khô và những bông đã tàn để cho sang năm cây tươi tốt có nhiều hoa đẹp.

Em rất thích cây hoa mai vì nó có vẻ đẹp đằm thắm, thanh nhã. Ngoài ra, cây mai còn là biểu tượng cho sự may mắn của mọi gia đình trong năm mới.



Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 5

Hoa đào, hoa mai là hai loài hoa đặc trưng của ngày Tết, chẳng có loài hoa nào thay thế được chúng. Mọi năm nhà em thường mua vài cành hoa đào cắm vào lọ để trên bàn thờ tổ tiên và bàn tiếp khách, thế nhưng năm nay bố em đã mua hoa mai để thay đổi không khí.

Cây hoa mai được đặt trong chậu gốm nhỏ xinh, cây thuộc kiểu bonsai với dáng nhỏ nhắn nhưng cứng cáp và rất nhiều cành nhỏ. Cây hoa mai cao khoảng 50cm, tán cây nhỏ dần từ gốc lên ngọn, giống như một chiếc nón, thân cây màu nâu, lá màu xanh non, nụ hoa xanh thẫm và hoa màu vàng. Chậu hoa mai được đặt trên bàn uống nước với vị trí đối diện ngay cửa ra vào, những bông hoa mai tươi thắm rực rỡ sẽ thay cho những lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi người. Lần đầu được nhìn ngắm thật kỹ hoa mai vàng, em cảm thấy rất thú vị, màu vàng của hoa mai thắm hơn, đậm hơn mà lại tươi tắn hơn màu vàng của bất kỳ loài hoa nào, những cánh hoa nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng thực ra lại rất cứng cáp, rắn rỏi, bông nào bông nấy đều vô cùng đẹp đẽ. Trên những cành mai em treo những chiếc móc đèn lồng, câu đối, cả những chiếc đèn nháy xanh đỏ, khiến cho cây mai lung linh hơn.

Ba ngày Tết trôi qua, rồi bảy ngày trôi qua, hoa mai vẫn sót lại vài bông, vẫn cố gắng trở hoa những bông còn lại, thật tuyệt vời khi có hoa mai tô điểm cho ngôi nhà, làm bừng sáng không gian và mang đến một bầu không khí thật tươi mới, hạnh phúc trong những ngày Tết.

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 6

Một năm, cây hoa mai chỉ nở hoa duy nhất một lần, đó chính là vào dịp đầu xuân, đây cũng chính là thời điểm Tết đến xuân về, chính vì vậy hoa mai được coi như biểu tượng của mùa xuân, tượng trưng cho ngày Tết.

Hoa mai ngày Tết đã trở thành một hình ảnh truyền thống của Việt Nam dù là ở miền Bắc hay miền Nam, hoa mai giờ đây đã phổ biến ở mọi miền. Cây hoa mai nhà em năm nay trở hoa vừa đúng dịp đón Tết, trước Tết nửa tháng bố đã vặt hết lá, cắt nước để cây tập trung ra hoa, những ngày cuối năm 28 - 29 Tết những nụ hoa mai đã căng mọng, chỉ chờ đến ngày bùng nở, đúng đêm giao thừa, nụ hoa đầu tiên đã nở, chắt lọc những tinh túy của đất trời suốt cả một năm ròng, mãi đến mùa xuân cây hoa mai mới trở hoa. Vẻ đẹp của hoa mai thật đặc biệt, vẻ đẹp ấy mang những ý nghĩa nhất định trong dịp đầu xuân năm mới, sắc vàng tươi tắn tượng trưng cho tài lộc, an Khang, thịnh vượng, lại thêm năm cánh hoa tượng trưng cho sự quây quần sum vầy, bình an. Hoa mai chơi Tết có rất nhiều kiểu dáng, thế cây khác nhau mà chỉ những người sành chơi mai mới biết, còn đối với em cây mai cứ ra lộc, ra nụ rồi ra hoa là được, không quan trọng nhiều hay ít hoa.

Hết Tết thế là cũng kết thúc một mùa hoa mai, lại phải chờ đến Tết năm sau mới được nhìn ngắm hoa mai, em sẽ chăm sóc cây hoa mai thật tốt để Tết năm tới cây sẽ cho những bông hoa thật đẹp.

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 7

Không khí Tết đã rộn ràng và ngập tràn khắp các con phố, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ và đã ghé thăm từng ngôi nhà. Tết đến xuân về các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm, nhà em năm nay đã sắm sửa một cây hoa mai thật đẹp để đón Tết.

Cây hoa mai này khá lâu năm, gốc cây to bằng cổ tay của bố em, các cành cây xù xì gai góc uốn lượn mềm dẻo tạo thành từng tầng tán cây rất đẹp mắt. Cây hoa mai được trồng trong cái chậu bằng sành màu trắng in hình rồng phượng màu xanh, chiếc chậu tô điểm cho cây mai thêm phần sang trọng, quý phái. Ngày đầu mua về cây mai còn đang chớm nụ, những chùm nụ xanh non rủ xuống như những chùm nho xanh tí hon, sau 2 ngày những bông hoa đầu tiên đã bung nở, đến ngày thứ 3 đúng vào mùng 1 Tết, cả cây mai bỗng bùng lên sắc vàng rực rỡ, những nụ hoa đua nhau nở rộ, dường như chúng rủ nhau cùng thức giấc để chào đón năm mới. Cả căn phòng ngát hương hoa, mùi hương thoang thoảng không quá gay gắt, cây hoa mai vàng lại thêm những chiếc móc treo câu đối, lì xì màu đỏ trông thật rực rỡ và nổi bật, ai đến nhà em chơi Tết cũng phải làm vài kiểu ảnh với cây hoa mai.

Thật tuyệt vời khi em được ngắm nhìn cây hoa mai suốt những ngày trước và sau Tết, dù đã hết Tết nhưng cứ nhìn thấy cây hoa mai, không khí sum vầy, vui tươi hạnh phúc lại ùa về trong em.

Bài văn mẫu Tả cây hoa mai - Mẫu 8

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết đến xuân về thì em và bố mẹ lại được ra chợ hoa xuân để chọn lựa cho nhà mình những cành mai đẹp nhất để trong ngày Tết.

Chợ hoa xuân thật là đông đúc với biết bao loài hoa, nào hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn... Nhưng em nhìn nổi bật nhất vẫn chính là những bông hoa mai vàng đang e ấp. Các bác bán hoa mai vàng

đứng ở một góc chợ, sắc hoa mai vàng đã làm bừng tỉnh cả một góc chợ. Hoa mai vàng nở như báo hiệu Tết đã về và khiến cho lòng người chúng ta như xao xuyến biết bao nhiêu. Ta đã biết được rằng nếu như Tết ở miền Bắc như được điễm tô bởi những bông hoa đào hồng rực như mang đến sự ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng đối với tiết trời phương Nam thì cây hoa mai mới thực sự có vị trí độc tôn – chúa tể của các loài hoa xuân. Hoa mai vàng như mang lại sự may mắn cho mọi người. Sắc mai vàng như khiến cho không khí xuân vui tươi và tràn ngập hơn bao giờ hết

Dễ nhận thấy được rằng cành cây trông mảnh mai, đồng thời nó cũng thật là khẳng khiu nhưng thân cây lại rất cứng cáp, khỏe mạnh biết bao nhiêu. Sắc mai vàng như thật rực rỡ, thê rồi như lấp ló và ẩn trong sắc vàng ấy thấp thoáng vài cái lá xanh non đang vươn lên đầy mạnh mẽ. Em như nhận thấy được lại có những nụ hoa nhỏ xinh bên cạnh những đóa hoa mai màu vàng như thật tươi thắm đang háo hức đợi đến lúc được bung mình nở rộ để đón Tết về. Thế của cây mai cũng chẳng kém gì cây đào ở miền Bắc đâu nhé. Nhờ được uốn nắn từ bé lên cây hoa mai có được những thế đứng thật đẹp, cây thì uốn lượn, cây thì lại xòe ra từng tán hoa một trông thật như một kiệt tác hoàn hảo mà người nông dân đã thể hiện qua cây mai.

Lá của cây mai lúc này như cũng thưa dần, rất hiếm những chiếc lá già vì trước đó một tháng người ta cũng đã tỉa bớt lá để cho cây mai ra hoa. Giờ đây cây mai chỉ còn những chùm hoa và những chồi non mơn mớn mà thôi. Chính điều này như càng đã làm cho cây mai ngày Tết thêm đẹp đẽ hơn.

Nhà em trong nhà Tết cũng đã mua cho mình một cây mai. Nhìn sắc mai vàng tươi thắm, trong lòng em như thêm rạo rực và em cũng rất yêu cây mai vàng này nhà em.

Dàn ý Tả cây hoa mai

I. Mở bài: Giới thiệu cây mai vàng đang nở hoa.

II. Thân bài:

a. Tả bao quát.

- Dáng vẻ của cây mai (lớn hay bé, cao bao nhiêu?)

- Được trồng trong chậu hay ở vườn?

b. Tả chi tiết từng bộ phận.

- Góc mai, thân mai?

- Cành mai xòe ra xung quanh như hình chữ V. Thân và cành đều nhỏ dần về phía ngọn, mây hôm trước chưa ra nụ, trông trợ trụ và khẳng khiu.

- Nụ hoa bằng hạt đậu trắng, vỏ vẫn còn xanh nhưng đã hé ra mấy vệt vàng.

- Những bông hoa đã nở thì thật rực rỡ: mỗi bông là một ngôi sao năm cánh màu vàng thắm...

- Nhị hoa là một cái hạt xanh xanh nằm giữa cái tua vàng.
- Bên cạnh những chùm hoa, chùm nụ, có những chồi xanh nho nhỏ.

III. Kết luận: Hoa mai là hoa ngày Tết; vẻ đẹp của nó quyến rũ tất cả mọi người.